

7. Sống Màu Nhiệm Thánh Thể

a. Thuộc về Đức Kitô và trở nên như Ngài

Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm hiệp thông. Hiệp thông với Đức Kitô mời gọi ta thuộc về Ngài, nên giống Ngài, sống như Ngài, thành con người của Ngài. Trong Ngài, ta cùng chịu đóng đinh vào thập giá, cùng chịu mai táng trong mồ, cùng được trỗi dậy để loan báo và thông truyền sự sống mới của Ngài (Gl 5, 24).

Việc biến đổi nên giống Chúa không phải là sự mời gọi thêm vào từ bên ngoài, nhưng là sự thiết yếu từ tận căn của việc cử hành mầu nhiệm Thánh Thể. Điều chính yếu trong việc cử hành Thánh Thể là “biến-bản-thể” (*transubstantiatio*). Nếu sự biến đổi bánh rượu trở thành Mình Máu Chúa là do tác động của Chúa Thánh Thần, thì cũng chính tác động của Thánh Thần đó làm biến đổi tâm hồn chúng ta là những người đón nhận Chúa.

Mầu nhiệm Thánh Thể làm nên mầu nhiệm cuộc đời chúng ta. Chính Thánh Thể sẽ biến đổi dần dần tâm hồn những ai khao khát Chúa, để họ trở nên sự hiện diện và hành động của Ngài. Sống màu nhiệm Thánh Thể, chúng ta nghiệm ra rằng: *Thánh Thể là hành vi rất bình thường nhưng cũng rất thần linh; rất con người nhưng cũng rất Thiên Chúa; rất quen thuộc nhưng cũng rất huyền nhiệm; rất gần gũi nhưng cũng rất có tính mạc khải.*

Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã thể hiện tuyệt vời nhất tính cách của một Thiên Chúa và của một con người. Nơi Thánh Thể, mọi sự đã được liên kết một cách lạ lùng để làm nên công trình sáng tạo mới của Thiên Chúa. Trời và đất, tự nhiên và siêu nhiên, hữu hình và vô hình, không gian và thời gian, hiện tại và tương lai, thực tế và huyền nhiệm, vĩnh cửu và vô thường... đều được kết hợp hài hòa để trở thành thực tại duy nhất của Thánh Thể Chúa. Ngài cũng đã xác định tính cách mới mẻ của chúng ta trong Thánh Thể của Ngài: *là những người sống giữa thế gian nhưng thuộc về thế gian, mà “thuộc về Đức Giêsu Kitô”* (Rm 1,6).

Nhờ việc rước lấy Mình Chúa, ta mang lấy chính Ngài và trở nên sự hiện hữu của Ngài. Vì thế, con người của Đức Giêsu Thánh Thể phải được hiển hiện một cách sống động trong con người chúng ta. Chúng ta không tạo cho người khác một cái nhìn về bản thân mình nhưng tạo cho người khác cái nhìn chân thật về Đức Kitô, Đấng đang sống trong ta và cũng đang sống trong mọi người. Vì tình yêu, Ngài đã mặc lấy con người của chúng ta, trở nên như chúng ta (ngoại trừ tội lỗi), để khi đáp lại tình yêu, chúng ta cũng chỉ có một cách sống duy nhất là mặc lấy con người của Ngài và trở nên như Ngài.

(Còn tiếp)



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 08.12.19 CHÚA NHẬT II MV – NĂM A

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA.

Đáp Ca: Triều đại Người, đua nở hoa công lý/ và thái bình thịnh trị đến muôn đời.

Hale. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. **Haleluia**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch
sự sống đời
đời



HÃY ĐẾN THỜ LẠY
Thứ 5 hàng tuần

Chủ đề
Chúa Nhật
II MV A
**XÂY
DỰNG
NƯỚC
THIÊN
CHÚA
TRONG
CÔNG
BÌNH VÀ
BÁC ÁI**

Thông tin trong tuần

- 1/ Chúc Mừng Bồn mạng và kỷ niệm 30 năm thành lập Ca đoàn Mẹ Vô Nhiễm. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, ban ơn bình an cho mọi thành viên và gia đình, đặc biệt ơn nhiệt thành phục vụ và hiệp nhất trong Ca đoàn.
- 2/ Mời ACE đến hòa giải, dọn tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh; tối Thứ Tư, ngày 11/12, lúc 7pm đến 8.30pm. Sẽ có 13 Lm phục vụ.
- 3/ Thiếu nhi và Giới trẻ tỏ lòng yêu mến Chúa Giêsu Hải Đòng qua việc làm hang đá Giáng Sinh. Huynh trưởng sẽ bàn với Cha QN.
- 4/ Thánh lễ tại Vườn PS, Thứ Ba (10/12), lúc 6.30. Kính mời ACE
- 5/ Mời ACE sắp xếp đến chia sẻ công việc chung với Cộng Đoàn, trong Mùa Bánh chung phục vụ tết, liên hệ Ông Miện, và đặt bánh, xin liên hệ Chị Hà (0416 067 145), Chị Sáng (0434 361679)
- 6/ Chương trình bảo trì Trung tâm năm tới là các khung cửa sổ đã mục nát trong khu nhà cũ, gồm các phòng họp Legio và phòng GL
- 7/ Mời ACE tiếp tục mua lịch phụng vụ 2020, Số tiền thu được sẽ góp vào việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ LCTX 2020. Cảm ơn ACE.
- 8/ Mọi ACE đều được mời gọi đến góp tay trang trí cho Mùa GS.
- 9/ Xin các Giáo Khu lập danh sách Quý vị Cao niên trong GK mình, để Cộng Đoàn chuẩn bị mừng tuổi.
- 10/ Chương trình đại lễ GS 2019, và năm mới. Xin xem trang sau
- 11/ Giờ LCTX, lúc 3pm Chúa Nhật II MV. Kính mời Anh chị em.

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12

Ý của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho tương lai của các trẻ nhỏ
Xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu.

Ý Cộng Đoàn:

Xin cho mỗi tâm hồn, mỗi gia đình trong Cộng Đoàn St Vinh Sơn Liêm của chúng ta trở thành Máng cỏ để Đức Ki tô Vua Bình an yêu thích đến ngự trị.

Tin Mừng cho trẻ: Sunday 2nd Year A

READY FOR THE CHRIST OF CHRISTMAS

Theme: John the Baptist prepares the way for Jesus.

Scripture: “John said, ‘Change your hearts and lives because the kingdom of heaven is coming soon.’ ” Matthew 3:2

Cộng đoàn luôn ghi nhớ và cầu nguyện tạ ơn Chúa, cảm ơn Quý Cha tiên nhiệm và Quý ân nhân của Cộng Đoàn, vào dịp Thứ 5 và Thứ Sáu Đầu Tháng, mỗi tháng.

Đóng góp trong Tuần

01/12/2019

Lần 1 : \$ 2, 670

Lần 2 : \$ 2, 200

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa Nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.
Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần.
Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ
Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am
Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 08/12/2019

Thứ 7: O/B: Vũ Bích Trâm

O/B: Hạ Anh

Trao MTC: OB: Trịnh Việt Ngọc

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể

Trao MTC: O/B: Nguyễn Văn Tình

O/B: Nguyễn Văn Triết

- 11.30: O/B: Đinh Thanh

O/B: Lương Văn Khôi

Trao MTC - O/B: Quách Thị Sáng

O/B: Vũ Kim Liên

Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia

Trao MTC: O/B: Phạm Văn Hóa

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH và NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH tại TT St. VINH SON LIÊM, 24, 25 /12 và 01/01/2020

8pm (Thứ 3, 24/12/2019) : Diễn nguyện Giáng Sinh

9pm (Thứ 3, 24/12/2019) : Đại lễ Giáng Sinh

11.30am (Thứ 4, 25/12/2019) : Thánh lễ Rạng Đông Giáng Sinh

6. 30pm (Thứ 4, 25/12/2019) : Thánh lễ Ngày Giáng Sinh

6.30pm (Thứ 3, 31/12/2019) : Thánh lễ tạ ơn năm cũ 2019

10.00am (Thứ 4, 01/01/2020) : Thánh lễ cầu bình an, năm mới 2020

6.30pm (Thứ 4, 01/01/2020) : Thánh lễ cầu bình an, năm mới 2020

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

TÔNG THƯ "DẤU CHỈ TUYỆT VỜI" VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA HANG ĐÁ GIÁNG SINH

Chiều Chúa Nhật 01/12, khi đến thăm thị trấn Greccio, cách Roma 96 km về phía bắc, và cầu nguyện ngay tại nơi thánh Phanxicô đã dựng hang đá Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời, giải thích về ý nghĩa của hang đá Giáng sinh. Dưới đây là một vài tóm tắt chính yếu của Tông thư.

ĐT Cha mở đầu Tông thư “Admirabile Signum” như sau: Dấu chỉ tuyệt vời của hang đá, rất thân thương đối với dân Kitô giáo, luôn gợi lên sự kinh ngạc và suy tư.

Hang đá là lời rao giảng Tin Mừng cần được tái khám phá và hồi sinh

Trong số 1, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hang đá là lời rao giảng Tin Mừng cần được tái khám phá và hồi sinh. Ngài giải thích: “Mô tả sự kiện Chúa giáng sinh là công bố màu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa với sự đơn giản và niềm vui... Khi chúng ta chiêm ngắm khung cảnh Giáng sinh, chúng ta được mời gọi tham gia vào một cuộc hành trình thiêng liêng, được lôi cuốn bởi sự khiêm nhường của Người, Đấng đã làm người để gặp gỡ mọi người. Và chúng ta khám phá ra rằng Người yêu thương chúng ta đến mức liên kết với chúng ta, để chúng ta cũng có thể liên kết với Người.”

Tiếp tục truyền thông làm hang đá

Và Đức Thánh Cha giải thích mục đích của Tông thư: “Với thư này, tôi muốn khuyến khích truyền thông tốt đẹp chuẩn bị máng cỏ trong những ngày trước Giáng sinh của các gia đình chúng ta, cũng như phong tục trang trí cảnh giáng sinh ở nơi làm việc, trường học, bệnh viện, nhà tù, quảng trường ... Đây thực sự là một công việc với trí tưởng tượng sáng tạo khi sử dụng các vật liệu khác biệt nhất để tạo ra những kiệt tác nhỏ xinh đẹp. Từ khi còn là một đứa trẻ, chúng ta học từ cha mẹ, ông bà, tiếp tục thói quen vui tươi gói gọn lòng đạo đức bình dân phong phú này. Tôi hy vọng rằng việc thực hành này không bao giờ bị mất đi; thật vậy, tôi hy vọng rằng, nơi nào truyền thống này bị rơi vào quên lãng, nó có thể được tái khám phá và hồi sinh.” (còn tiếp)